

KỶ NIỆM 149 NĂM NGÀY SINH LÊNIN (22/4/1870 - 22/4/2019)

Ông đặt niềm tin lớn lao vào sức sáng tạo của nhân dân, vào thế hệ những người cộng sản trẻ tuổi. Những bài học ấy được tổng kết từ trí tuệ và nhân cách Lênin còn giá trị mãi tới ngày nay, còn nguyên tính thời sự trong sự nghiệp đổi mới của chúng ta.

Di sản Lênin trong sự nghiệp đổi mới của chúng ta

Lênin với sự nghiệp chính trị cao cả của mình trong buổi bình minh của chủ nghĩa xã hội, với trí tuệ uyên bác của nhà tư tưởng thiên tài, qua di sản 9.000 tác phẩm ông để lại cho đời đã để lại cho chúng ta những bài học quý giá về lập trường quan điểm, về nguyên tắc chính đảng, về tư duy chiến lược và về đạo đức trong sáng cộng sản chủ nghĩa.



V.I. Lenin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva trước các đơn vị tham gia khóa huấn luyện quân sự toàn dân, ngày 25/5/1919. Ảnh tư liệu

Kỷ niệm 149 năm ngày sinh của Lênin vĩ đại (22/4/1870 - 22/4/2019), chúng ta nghĩ tới di sản mà ông để lại cho hậu thế. Đó là di sản của bậc vĩ nhân thiên tài, người đã truyền bá, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác vào nước Nga, từ cuối thế kỷ XIX đến những năm 20 của thế kỷ XX.

Cộng sản lần đầu tiên trở thành đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội mà ông gọi là Đảng chấp chính. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của nước Nga Xô Viết, một thời đại mới trong lịch sử thế giới nhân loại đã bắt đầu. Đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mở ra con đường phát triển bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy tiến bộ và các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì lý tưởng và mục tiêu xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Một trong những cống hiến đặc sắc của Lênin còn là ở chỗ, ông là người đề xướng cải cách chủ nghĩa xã hội với "Chính sách kinh tế mới" (NEP), đem chính sách kinh tế mới thay thế "chính sách cộng sản thời chiến" vào đúng lúc cần thiết, nhờ đó đã đưa nước Nga ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng sau Cách mạng Tháng Mười, trong tình cảnh nước Nga Xô Viết non trẻ vừa mới ra đời đã bị 14 nước tư bản đế quốc bao vây hòng bóp chết chủ nghĩa xã hội mới chỉ như một mầm non

hình phát triển mới của chủ nghĩa xã hội, giải phóng lực lượng sản xuất, giải phóng mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xã hội để thúc đẩy phát triển. Chính sách kinh tế mới gợi mở một trong những điều sâu xa về lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội, nó là một phức hợp kinh tế - chính trị và văn hóa để xây dựng chủ nghĩa xã hội dựa trên cơ sở khoa học, tuân thủ quy luật khách quan và đáp ứng nhu cầu lợi ích của người lao động. Đó thực sự là những bảo đảm cho sức sống và

triển vọng của chủ nghĩa xã hội mà sau này Hồ Chí Minh đã từ thực tiễn khái quát thành lý luận. Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, phải "làm đúng quy luật", phải "thuận lòng dân" và phải "hợp với thời đại", tận dụng mọi thành tựu kinh tế - kỹ thuật và quản lý của chủ nghĩa tư bản, sử dụng cả chuyên gia tư sản có tài vào mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích lâu dài của chủ nghĩa xã hội. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, Lênin chỉ có thực tiễn bảy năm xây dựng chủ

nghĩa xã hội (1917 - 1924), ông mất vào năm 1924 khi mới 54 tuổi, nhưng những gì ông để lại cho hậu thế là vô cùng quan trọng, quý giá. Ông xứng đáng được thừa nhận là "nhà cách tân vĩ đại đầu tiên trong lịch sử chủ nghĩa xã hội hiện thực". Ông đặt niềm tin lớn lao vào sức sáng tạo của nhân dân, vào thế hệ những người cộng sản trẻ tuổi. Những bài học ấy được tổng kết từ trí tuệ và nhân cách Lênin còn giá trị mãi tới ngày nay, còn nguyên tính thời sự trong sự nghiệp đổi mới của chúng ta. Lênin đã từng nhận ra vai trò của lợi ích, của dân chủ và sâu xa hơn, của văn hóa ngay trong buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong đời sống, Đảng ta đã đặc biệt chú trọng vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đó của Lênin, của chủ nghĩa Mác - Lênin để làm cho đổi mới thực sự có sinh khí, có động lực từ lòng dân, từ sức sáng tạo của nhân dân. Ý Đảng gắn với lòng dân trở thành phép nước - đó là sức mạnh vô tận của đổi mới hơn 30 năm qua ở nước ta do Đảng lãnh đạo.

đổi mới kinh tế phải gắn liền và đồng bộ với đổi mới chính trị, phải nêu cao trách nhiệm "thảo luận thì chung, trách nhiệm thì riêng, riêng tới từng người một". Lênin cũng từng xác định: mấu chốt của công việc là tổ chức bộ máy và con người, cho nên phải "chọn đúng người, giao đúng việc và kiểm tra thường xuyên", phải nhổ sạch đám cỏ dại quan liêu trên mảnh đất của chủ nghĩa xã hội; bệnh kiêu ngạo cộng sản, tệ quan liêu và nạn hối lộ. Trong cải cách thể chế, bộ máy, theo Lênin, phải quán triệt tinh thần "thà ít mà tốt", "chính trị cần đến bộ máy", nhưng "bộ máy phải phục vụ chính trị" chứ "chính trị không chạy theo bộ máy, không phục vụ bộ máy"...

Những chỉ dẫn đó vào lúc này là vô cùng cần thiết đối với chúng ta, có ý nghĩa sâu xa trong đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức ở nước ta. Nhớ lại cách đây hơn 90 năm, khi viết Đường cách mệnh (1927), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định "chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạng nhất, triệt để mau mắn thắng lợi nhất" là chủ nghĩa Lênin (Mác - Lênin). Từ đó Người tin theo Lênin, suốt đời phấn đấu hy sinh theo lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng

chiến lược đó, ta càng cảm nhận sâu xa giá trị, ý nghĩa và sức sống của di sản Lênin trong sự nghiệp của chúng ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, trung thành với di huấn của Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, nhất định sự nghiệp đổi mới của chúng ta sẽ đi tới thắng lợi, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

(Theo tulieuvankien.dangcongsan.vn)

THÀNH PHỐ Dẫn đầu cuộc thi Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn tỉnh

Cô giáo Hà Thị Lân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng



Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, đầy mạnh công tác đổi mới quản lý; chú trọng phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trên cơ sở dạy cho các em nắm vững kiến thức cơ bản, toàn diện của môn học, lớp học. Phát huy năng lực sáng tạo của giáo viên và học sinh trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục toàn diện.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích, giáo viên môn tiếng Anh, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong



Để có những bài giảng cuốn hút học trò, tôi liên tục làm mới, thay đổi phương pháp giảng dạy, lồng ghép kiến thức thực tế vào trong bài giảng. Đặc biệt, luôn lấy học sinh làm trọng tâm, từ đó giúp các em hứng thú, say mê, tự tin với môn tiếng Anh, nhất là với kỹ năng giao tiếp để các em phát triển tài năng của mình.

Em Ngô Tuấn Hưng, lớp 5B, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, giải Trạng nguyên



Tham gia cuộc thi, em có cơ hội để giao lưu, học hỏi bạn bè trong toàn tỉnh về phương pháp học tập môn tiếng Anh như sử dụng song ngữ khi học nhóm giúp em rèn luyện kỹ năng nói, giao tiếp, hiểu thêm về từ vựng và tích lũy vốn từ mới... Cuộc thi cũng giúp em tích lũy kinh nghiệm và tự tin để tiếp tục tham gia các cuộc thi khác như Toán tuổi thơ toàn quốc, tìm kiếm tài năng Toán học cấp quốc gia.

Em Đào Thu Phương, lớp 3A7, Trường Tiểu học Kỳ Bá, giải Thám hoa



Đây là lần đầu tiên em được tham gia ngày hội lớn như thế này. Khi bước vào phần thi thuyết trình em rất hồi hộp nhưng em đã bình tĩnh, quyết tâm và tự tin để thể hiện thật tốt những kiến thức đã được học. Em rất vui và tự hào khi đạt giải và mong muốn sau này sẽ có cơ hội tham gia nhiều sân chơi bổ ích để củng cố kiến thức cho môn học yêu thích của mình.

Tại cuộc thi Festival Trạng nguyên tiếng Anh cấp tiểu học toàn tỉnh do Bộ Nhi đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 16/4 vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tiếp tục gặt hái nhiều thành công, xếp thứ nhất toàn tỉnh, với 11/17 giải; trong đó có 3 Trạng nguyên, 4 Bằng nhân và 4 Thám hoa.

Trong tổng số 11 giải của thành phố thì học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đạt 5 giải, với 2 Trạng nguyên, 2 Bằng nhân và 1 Thám hoa. Để đạt được kết quả này, không thể không kể đến sự quyết tâm của thầy, trò và tập thể nhà trường. Cô giáo Hà Thị Xuân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hàng năm, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong vinh dự được giao nhiệm vụ tuyển chọn học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, phát triển tài năng của các em, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập của học sinh trên địa bàn thành phố. Đồng thời, giúp học sinh biết yêu thích và say mê với môn học, rèn luyện kỹ năng tự học, tự lập và tư duy sáng tạo. Vì vậy, nhà trường tập trung vào việc xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, yêu nghề, nhiệt huyết, sáng tạo trong giảng dạy bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các hội thi nghiệp vụ, hội giảng, tổ chức dự giờ, viết sáng kiến kinh nghiệm, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi. Hàng tháng, nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng, tuyển chọn học sinh có năng khiếu tham gia các nhóm bồi dưỡng; đầu tư cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức các buổi ôn tập. Giáo viên bộ môn đã nắm nguồn học sinh và lên kế hoạch bồi dưỡng nhằm giúp các em phát huy sở trường của mình. Nhà trường có được những giáo viên tâm huyết, đam mê nghề cộng với sự cố gắng, động viên của Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo nên càng làm trò quyết tâm và nỗ lực hơn trong học tập để đạt thành tích cao.

Những năm qua, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng luôn quan tâm đến việc giáo dục toàn diện, trong đó có môn tiếng Anh. Các buổi sinh hoạt ngoại khóa bằng các chương trình giao lưu tiếng Anh thường xuyên được tổ chức nhằm giúp cho học sinh phát triển tài năng và tự tin nghe, nói, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh và cổ vũ khích lệ phong trào học ngoại ngữ ở học sinh. Đồng thời, trao đổi phương pháp học tiếng Anh; từ đó phát hiện những học sinh có năng khiếu, góp phần thúc đẩy việc học và ứng dụng tiếng Anh trong nhà trường. Vì vậy, Trường đã có nhiều học sinh tham gia các cuộc thi tiếng Anh cấp tỉnh, quốc gia và đạt giải cao. Cuộc thi Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn tỉnh, Trường có 10 học sinh tham gia và 3 em đạt giải: 1 Trạng nguyên và 2 Thám hoa, trong đó có 1/5 học sinh của tỉnh tham dự cuộc thi Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc 2019 sẽ diễn ra tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.



Cô và trò Trường Tiểu học Lê Hồng Phong với hoạt động ngoại khóa.

chức nhằm giúp cho học sinh phát triển tài năng và tự tin nghe, nói, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh và cổ vũ khích lệ phong trào học ngoại ngữ ở học sinh. Đồng thời, trao đổi phương pháp học tiếng Anh; từ đó phát hiện những học sinh có năng khiếu, góp phần thúc đẩy việc học và ứng dụng tiếng Anh trong nhà trường. Vì vậy, Trường đã có nhiều học sinh tham gia các cuộc thi tiếng Anh cấp tỉnh, quốc gia và đạt giải cao. Cuộc thi Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn tỉnh, Trường có 10 học sinh tham gia và 3 em đạt giải: 1 Trạng nguyên và 2 Thám hoa, trong đó có 1/5 học sinh của tỉnh tham dự cuộc thi Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc 2019 sẽ diễn ra tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Đây là lần đầu Trường Tiểu học Kỳ Bá là 1 trong 3 trường đại diện thành phố tham dự cuộc thi có quy mô cấp tỉnh. Vì vậy, thời gian ôn luyện cho học sinh không nhiều, chỉ với 2 tuần. Nhưng với quyết tâm của Ban Giám hiệu, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và sự nỗ lực cố gắng của học sinh, Trường Tiểu học Kỳ Bá đã có 3 em đạt giải; trong đó em Phạm Ngọc Khiêm đạt giải Bằng nhân, em Đào Thu Phương đạt giải Thám hoa.

MINH NGUYỆT

Học kỳ trong quân đội tổ chức trong tháng 6/2019



Học viên học bằng bó vết thương trong học kỳ trong quân đội năm 2018.

Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức học kỳ trong quân đội năm 2019, dự kiến từ ngày 17 - 24/6 tại Trường Quân sự tỉnh và một số địa điểm trong và ngoài tỉnh phù hợp với nội dung khóa học.

Đối tượng tham gia học kỳ trong quân đội là thanh thiếu nhi, học sinh từ 10 - 17 tuổi, có sức khỏe để tham gia các hoạt động. Tham gia khóa học, học viên sẽ được học các chuyên đề, nội dung hoạt động theo từng chủ đề của 8 ngày trong khóa học. Trong đó, 40% là các hoạt động giáo dục về quân đội, 40% là các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; 20% là các hoạt động tham quan thực tế, về nguồn, hoạt động vì cộng đồng.

Học kỳ trong quân đội được tổ chức hàng năm nhằm giáo dục truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; đồng thời, trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng giúp thanh thiếu nhi phát triển toàn diện và trưởng thành hơn.

Phiên tòa giả định chuyên đề trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Thành đoàn phối hợp với Ban CHQS thành phố Thái Bình, các chi đoàn: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Thi hành án thành phố tổ chức phiên tòa giả định với chuyên đề trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Chương trình được xây dựng kịch bản như một phiên tòa xét xử về hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự của đoàn viên thanh niên. Theo đó, cáo trạng được xây dựng với hoàn cảnh hai thanh niên có hành vi gian dối trong việc tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại Ban CHQS thành phố. Phần cáo trạng được phân tích cụ thể để người tham dự nắm rõ được tình tiết vụ án. Tại phiên tòa, đoàn viên thanh niên và người dân đã được nghe xét xử vụ án, tuyên truyền về các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Phiên tòa giả định này giúp các đoàn viên thanh niên hiểu rõ các yếu tố cấu thành tội phạm, mức hình phạt, tính nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi "Trốn tránh nghĩa vụ quân sự".

PHƯƠNG CHI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH Hiến 116 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, Khoa Y học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vừa tổ chức ngày hội hiến máu.

Tại ngày hội, gần 200 cán bộ, giảng viên, đoàn viên thanh niên và sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đã đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, ban tổ chức thu được 116 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

THU TRANG